



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 19 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. หนุนจักรกลการเกษตรช่วยทดแทนแรงงาน-ยกระดับให้บริการสหกรณ์	แนวหน้า
2. ส่งออก'กุ้ง-ยาง-น้ำตาล'ดีง อียুক্তราคานำเข้า'สินค้าไก่'	กรุงเทพธุรกิจ
3. 'วีระศักดิ์'โชว์เงินกู้เรือ'ฟินิกซ์' เชื่อหลังคลี่คดีทำนักเที่ยวเพิ่ม	มติชน(กรอบบ่าย)
4. ภาพข่าว: ร่วมมือ	แนวหน้า
5. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
6. กพย.จัดหาสารพันธุกรรมเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในส้มและสิ่งแวดล้อม	ไทยโพสต์
7. กษ.บูรณาการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชตามนโยบายBioBank ตั้งศูนย์...	สยามรัฐ
8. กพย.แฉลักลอบใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์น้ำ	มติชน
9. ภาพข่าว: เกษตรทฤษฎีใหม่	สยามรัฐ
10. คอลัมน์: จับกระแส: 'กฤษฎา' สายเปย์แจกเงินแก้ราคาอย่างร่วง	กรุงเทพธุรกิจ
11. สูฝืนของพ่อ...สานต่อ'เกษตรทฤษฎีใหม่' ยึด'ศาสตร์พระราชา'พัฒนาเศรษฐกิจชาติ	คม ชัด ลึก
12. 'สปก.'จัดระเบียบการใช้ที่ดิน 'วัด-สำนักสงฆ์'ไม่เกิน100ไร่	กรุงเทพธุรกิจ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : หนุนจักรกลการเกษตรช่วยทดแทนแรงงาน-ยกระดับให้บริการสหกรณ์

วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ฉบับที่ : 13722 หน้า : 8(ล่าง)

# หนุนจักรกลการเกษตร ช่วยทดแทนแรงงาน-ยกระดับให้บริการสหกรณ์

**นางอัญญา ตราโซ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า สศก. ได้ติดตามโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2561 ซึ่งภาครัฐได้สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์ร้อยละ 70 และสหกรณ์สมทบเพิ่มอีกร้อยละ 30 เพื่อจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์ 53 แห่ง โดย สศก. ได้สุ่มตรวจ 4 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมผาตั้ง และสหกรณ์โคนมลำพูน พบว่า

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ.สระบุรี ขอรับการสนับสนุนรถฟัลคัฟไฟฟ้าก้านสูง 2 คัน 1 คัน โดยได้รับเงินอุดหนุน 883,820 บาท และสหกรณ์สมทบ 378,780 บาท รวม 1,262,600 บาท ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สหกรณ์สามารถขนนมได้เพิ่มขึ้นเท่าตัว โดยส่งได้ 150,000 กilo/วัน หรือ 39 ล้านกilo/ปี จากเดิมที่เคยขนได้ 75,000 กilo/วัน หรือ 19.5 ล้านกilo/ปี

นอกจากนี้ ยังขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรรถบรรทุก ขนาด 50 ตัน โดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 385,000 บาท และสหกรณ์สมทบ 165,000 บาท รวม 550,000 บาท เพื่อนำไปใช้งานที่จุด

รับนม ณ ศูนย์มิตรภาพ ทำให้สามารถรักษาคุณภาพนมได้ดีขึ้น จากเดิมที่ต้องไปซังน้ำหนักรที่ศูนย์มวกเหล็ก ซึ่งห่างไกล

สหกรณ์โคนมเชียงราย จ.เชียงราย ขอรับการสนับสนุน เครื่องบรรจุนมพาสเจอร์ไรซ์ 3 เครื่อง โดยได้รับเงินอุดหนุน 1,050,000 บาท และสหกรณ์สมทบ 873,000 บาท รวม 1,923,000 บาท ส่งผลให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัว สามารถผลิตนมบรรจุถุงได้ 2 ตัน ในเวลา 1 ชม.

สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ.เชียงใหม่ ขอรับการสนับสนุนโกดังเก็บสินค้า ขนาด 800 ตารางเมตร โดยได้รับการสนับสนุน 713,300 บาท และสหกรณ์จ่ายสมทบ 307,700 บาท มูลค่ารวม 1,021,000 บาทส่งผลให้สหกรณ์เก็บอาหารสัตว์ได้เพิ่มมากขึ้น จากเดิมเก็บได้ 10,000 กระสอบ เพิ่มเป็น 20,000 กระสอบ

นอกจากนี้ ยังมีสหกรณ์โคนมลำพูน จ.ลำพูน ขอรับการสนับสนุนรถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 8 กิโล เป็นเงิน 1,602,300 บาท และสหกรณ์จ่ายสมทบ 686,700 บาท รวม 2,289,000 บาท ขณะนี้อยู่ในช่วงใช้งานเพื่อทดลองผลิตสูตรอาหารที่เหมาะสม

# ส่งออก'กุ้ง-ยาง-น้ำตาล'ดิ่ง อียูกดราคารำเข้า'สินค้าไก่'

**กรุงเทพธุรกิจ** ● ส่งออกสินค้าเกษตรชะลอ กุ้งเจอปัญหาผลผลิตลด ราคาตก ยางรับผลกระทบนโยบายชะลอส่งออก สินค้าไก่ปรับแผนเจรจาปรับอัตรา หลังถูกอียูกดราคา ด้านส่งออกข้าวปีนี้ทะลุ 11 ล้านตัน ตลาด"อินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์"อวดเดอร์ฟุ้ง **สศก.**ชี้ส่งออกข้าวหนุนจีดีพีเกษตร

กระทรวงพาณิชย์รายงานภาวะการส่งออกสินค้าเกษตรที่การส่งออกลดลงมากที่สุดคือสินค้ากุ้ง ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่า 948 ล้านดอลลาร์ เทียบช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วลดลง 24.1% รองลงมาการส่งออกยางพารามูลค่า 3,514 ล้านดอลลาร์ ลดลง 23% ส่วนน้ำตาลมูลค่า 2,094 ล้านดอลลาร์ ลดลง 9%

นายสมศักดิ์ ปณิเดญธยาชัย นายกสมาคมกุ้งไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาสมาคมฯ ประเมินผลผลิตกุ้งปี 2561 ไว้ที่ 3.3 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 10 % แต่การประเมินล่าสุดคาดว่า จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผลผลิตกุ้งจากอินเดียและเวียดนาม ออกสู่ตลาดจำนวนมาก ส่งผลให้ราคากุ้งไทยตกต่ำและทำให้เกษตรกรในประเทศเสี่ยงที่จะเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง ในขณะที่ตลาดต่างประเทศปีนี้ซบเซามาก การส่งออก

อ่านต่อหน้า 1 4

## ต่อจากหน้า 1

### ส่งออก

คาดว่าจะลดลงตามผลผลิต

"สมาคมอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลการเลี้ยงกุ้งในปีนี้จะถึง 3 แสนตันหรือไม่ ซึ่งการเลี้ยงกุ้งปีนี้มีปัญหาเรื่องโรค ค่าเงินบาทผันผวน และยังมีสงครามทางการค้า ทำให้ทุกอย่างไม่สดใส และนักท่องเที่ยวในไทยลดลงมีผลต่อการบริโภคกุ้งในประเทศ ทั้งหมดนี้มีผลต่อสถานการณ์กุ้งทั้งสิ้น"

### รับสภาพส่งออกยางติดลบ

ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงค์บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ บริษัทวงค์บัณฑิต จำกัด กล่าวว่า การส่งออกยางในปีนี้อาจทำได้ 3.9-4.1 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการส่งออกในปีที่ผ่านมาที่ไทยทำได้ 4.5 ล้านตัน แต่ต้องรอดูสถิติจากกรมศุลกากรอีกที เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐระบุว่าไทยส่งออกเพิ่มขึ้น

"เมื่อต้นปีนี้ไทยใช้มาตรการจำกัดโควตาการส่งออก รัฐบาลสนับสนุนให้โค่นยางเพื่อลดปริมาณทำให้ผลผลิตยางปีนี้อยู่ที่ 4.5-4.7 ล้านตัน ในจำนวนนี้ใช้ในประเทศประมาณ 6.5 แสนตัน ในความรู้สึกผมจึงคาดว่า การส่งออกจะลดลงทั้งปริมาณ และมูลค่า โดยมูลค่านั้นได้รับผลกระทบมาจากเงินบาทแข็งค่ากว่าเงินสกุลอื่น 30%"

สำหรับราคายางที่ปรับลดลงในช่วงไตรมาส 4 นี้เพราะเป็นวงจรที่ผลผลิตยางออกสู่ตลาดมาก ผู้นำเข้าจึงไม่สต็อกยาง แต่ราคาจะขยับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่เดือนมี.ค. ที่เกษตรกรปิดหน้ากรีต ส่วนสงครามทางการค้าไม่ส่งผลกระทบต่อเป็นผลดีในระยะยาว ตามที่คานานักลงทุนจากจีนจะไหลเข้ามาไทย และซื้อวัสดุในประเทศมากขึ้น **ส่งออกไก่ไตรมาส 4 ชะลอตัว**

นายศุภฤกษ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย กล่าวว่า การส่งออกไก่เนื้อจะมากที่สุดไตรมาสที่ 3 เพื่อนำไปใช้ช่วงเทศกาลสิ้นปี ดังนั้นสถานการณ์ในไตรมาส 4 จึงทรงตัวส่วนใหญ่จะเตรียมการเพื่อส่งออกไตรมาส 1 ปี 2562



ชูเกียรติ โอภาสวงศ์

และการส่งออกไตรมาส 4 ยังมีปัญหาจากเงินบาทแข็งค่าทำให้การต่อรองราคาในช่วงนี้ ถูกสหภาพยุโรป (อียู) เสนอซื้อในราคาที่ไม่เหมาะสมทำให้ผู้ส่งออกต้องวางแผนเจรจาต่อรองรอบคอบ

ทั้งนี้ คาดว่าการส่งออกทั้งปีนี้จะอยู่ที่ 8.2 แสนตัน มูลค่า 1.06 แสนล้านบาท ซึ่งช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ส่งออกไปแล้ว 6.48 แสนตัน เพิ่มขึ้น 12 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3-5 %

"ปริมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นจากญี่ปุ่นหันมาสั่งซื้อจากไทยแทนบราซิลที่มีปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหาร ในขณะที่อียูสั่งซื้อไก่จากไทยมากขึ้น โดยส่งได้เต็มโควตาที่กำหนดไว้ รวมทั้งเกาหลีที่นำเข้าไก่ของไทยมากขึ้น เพราะเศรษฐกิจในประเทศขยายตัว และธุรกิจค้าปลีกเติบโตมาก ถือเป็นแนวโน้มที่ดี"

### ส่งออกข้าวตามเป้า 11 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยช่วง 10 เดือนแรกในปี 2561 มีปริมาณ 9.2 ล้านตัน และคาดว่าช่วง 2 เดือนที่เหลือของปีนี้จะส่งออกข้าวเฉลี่ยเดือนละ 900,000 ตัน ซึ่งภาพรวมทั้งปีก็จะได้ตามเป้าหมาย 11 ล้านตัน เนื่องจากในช่วงที่เหลือของปี



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

ฉบับที่ : 11015 หน้า : 1(ขวา), 4

หัวข้อข่าว : ส่งออกกุ้ง-ยาง-น้ำตาลตั้ง อียูลดราคานำเข้าสินค้าไก่

จะมีการส่งมอบข้าวขาว ทั้งการส่งมอบตามสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ และการส่งออกตามปกติ โดยราคาข้าวส่งออกปี 2561 ตีกว่าปี 2560 โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่ปี 2560 ต้นละ 850 ดอลลาร์ปีนี้ ต้นละ 1,100 ดอลลาร์

สำหรับปี 2561 ตลาดข้าวของไทยมีการส่งออกทั้งเพิ่มและลด ในบางตลาด โดยตลาดแอฟริกาเคยมีสัดส่วน 55% ของการส่งออกข้าวไทยทั้งหมด ปีนี้ลดลงเหลือ 45% ส่วนตลาดเอเชียที่เคยมีสัดส่วน 25% เพิ่มขึ้น 35% โดยตลาดแอฟริกาที่ลดลงเพราะข้าวเก่าของไทยหมดสต็อกมาก ซึ่งต่างจาก 2-3 ปีที่ผ่านมา มีข้าวเก่าอยู่มาก

แต่ที่ผ่านมาได้ระบายออกไปหมดแล้ว โดยตลาดแอฟริกามีความต้องการข้าวเก่ามากเนื่องจากราคาถูก ซึ่งในปี 2560 ส่งออกไป 11.6 ล้านตัน เป็นข้าวเก่า 1.5 ล้านตัน ทำให้การส่งออกข้าวไปแอฟริกาลดลง

#### อินโดฯฟิลิปปินส์หนุนข้าวไทย

นายชูเกียรติ กล่าวว่า การส่งออกข้าวของไทยในปี 2561 มีปัจจัยบวกจากตลาดฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย โดยอินโดนีเซียที่เคยนำเข้าข้าวไทยปีละ 1.2-1.3 ล้านตัน ปีนี้เพิ่มเป็น 4 ล้านตัน เพราะอินโดนีเซียจะเลือกประธานาธิบดีในปี 2562 จึงต้องการดูแลราคาข้าวไม่ให้ผันผวน เพื่อไม่ให้กระทบต่อคะแนนเสียง ส่วนฟิลิปปินส์เคยนำเข้าข้าวไทยปีละ 1.5 ล้านตัน เพิ่มเป็น 3 ล้านตัน เพราะมีภัยธรรมชาติทำให้ผลผลิตข้าวลดลง ซึ่งทำให้ทั้ง 2 ตลาด ขาดเขตตลาดแอฟริกาที่ลดลง

ทั้งนี้ ช่วงต้นปีนี้ เคยคาดว่า จะส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตัน เพราะไม่คิดว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ จะซื้อข้าวเพิ่มขึ้นจำนวนมาก แต่ปีนี้คู่แข่งก็ส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น เช่น เวียดนามปีนี้คาดว่าส่งออกข้าวได้ 7.5 ล้านตัน จากปีก่อนส่งออก 6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 1.5 ล้านตัน

ส่วนอินเดียที่เคยส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกก็ส่งออกได้ 12 ล้านตัน นอกจากนี้ยังมีประเทศเมียนมา พม่า ก็ส่งออกเพิ่มขึ้น ทำให้ไทยมีคู่แข่งมากขึ้นโดยปริมาณผู้ส่งออกข้าวของผู้ส่งออกที่สำคัญ 5 อันดับแรก (1 ม.ค.-23 ต.ค.) คือ ประเทศอินเดีย ไทย เวียดนาม ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา **ส่งออกข้าวพุ่งต้นจิตีพิเศษ**

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กล่าวว่า แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรหรือจิตีพิเศษปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวจากปีที่แล้ว 4-5% โดยมีปัจจัยบวกจากสภาพอากาศ และปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวย โดยในไตรมาส 4 ปีนี้ เป็นช่วงผลผลิตข้าวออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนจิตีพิเศษสูงสุด 26% และปกติราคาต้นฤดูจะตกต่ำ แต่ปีนี้ราคาข้าวหอมมะลิสูงถึง 18,000 บาทต่อตันข้าวเปลือก ใกล้เคียงเมื่อเทียบกับราคาในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ราคาข้าวที่สูงขึ้นมาจากความต้องการข้าวในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งรัฐบาลไม่มีสต็อกข้าวแล้ว และแม้ผลผลิตปีนี้จะเพิ่มจาก 25 ล้านตันข้าวเปลือก เป็น 27 ล้านตันข้าวเปลือก แต่ข้าวหอมมะลิมิปริมาณเพิ่มขึ้นไม่มาก

"ในสาขาพืชที่มีสัดส่วนของจิตีพิเศษสูงสุด 68% พบว่ามีเพียงยางพาราและปาล์มน้ำมันที่ราคาตกต่ำ โดยยางพาราคิดเป็นสัดส่วนในจิตีพิเศษ 21-22% รองลงมาจากข้าว ซึ่งมีราคาตกต่ำเมื่อเทียบกับราคาข้าวที่ปรับสูงขึ้น แต่คาดว่าไม่ผลกระทบต่อจิตีพิเศษภาพรวมมากนัก ส่วนพืชที่ราคา ยังดี เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์"

# 'วีระศักดิ์' ไขว่เงินกู้เรือ'ฟินิกซ์' เชื้อเพลิงคลี่คดีทำน้กเที่ยวเพิ่ม

ก.พลังงานชง ครม.ซื้อน้ำมัน  
ปาล์มยกเลิก 1.6 แสนตัน ให้  
กฟผ.ผลิตไฟฟ้า (อ่านต่อหน้า 8)

## ต่อจากหน้า 1

### เรือ'ฟินิกซ์'

#### ชงครม.20พ.ย.รับซื้อน้ำมันปาล์ม

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีชมรมคนปลูกปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย คัดค้านกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันปาล์มในโรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพราะมองว่าเป็นการดึงเวลา ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงไม่ต่ำกว่า 2 เดือนจึงจะเดินเครื่องได้ และยังมีต้นทุนเพิ่มเพราะมีค่าขนส่งน้ำมันที่แพงกว่า กระทรวงไม่ได้ยื้อเวลา เพราะวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ จะเสนอแนวทางให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อปาล์ม จำนวน 1.6 แสนตัน เข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ ราคาซื้อกระทรวงพาณิชย์จะกำหนด และหลังจากมีมติอนุมัติจาก ครม.จะเร่ง

ปรับปรุงเครื่องจักรและเริ่มเดินเครื่องกลางเดือนมกราคม 2562 คาดใช้เวลา 6 เดือน จึงจะดูดซับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ได้ครบทั้งหมด สามารถระบายน้ำมันปาล์มดิบได้ถึงเดือนละ 3 หมื่นตันตัน

นายกุลิศกล่าวว่า กระบวนการรับซื้ออาจให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานหลักในการรับซื้อ หรืออาจเป็นหน้าที่ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์ โดยยังไม่มีการสรุปแน่ชัด อาจต้องหารือกันอีกครั้ง แต่คาดว่าจะต้องใช้โกดังของ อคส. เป็นสถานที่จัดเก็บชั่วคราว เนื่องจาก กฟผ.ไม่มีพื้นที่เพียงพอในการจัดเก็บ ขณะที่ราคาซื้อน้ำมัน กฟผ.จะรับดูแลค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นกระทรวงพาณิชย์

#### พลังงานชื้อยกเลิก 1.6 แสนตัน

"ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการทยอยซื้อ แต่เป็นการซื้อทั้งหมดเลย แต่ทยอยส่งมอบ กฟผ. อะไรต่างๆ เหล่านี้ก็จะไปอยู่ที่หน้าท่าบางปะกงเลย ซึ่งการซื้อเลยจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ทันที ส่วน

เงินกำลังดูอยู่ว่าจะซื้อขายเท่าไร อย่างไร ส่วนราคาก็ต้องตกลงกันว่าพาณิชย์จะขายเท่าไร เราจะต้องดูตัวเงินชดเชยการส่งออกปาล์ม เพราะส่วนนี้เราจะไม่ส่งออกแล้ว คณะกรรมการน้ำมันปาล์มแห่งชาติบอกว่า เอาเงินชดเชยมาให้ กฟผ. ซึ่งเบื้องต้น กฟผ.จะรับส่วนหนึ่ง พาณิชย์รับส่วนหนึ่ง ส่วนที่ไม่เผาที่โรงไฟฟ้ากระบี่ เพราะเป็นเครื่องจักรน้ำมันเตา กำลังการผลิตต่ำกว่า บางปะกงเกือบครึ่ง ซึ่งมาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที)" นายกุลิศกล่าว

นายกุลิศกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าบางปะกงที่ใช้้ำมันปาล์มดิบผสมก๊าซธรรมชาติจะมีราคา 3.93 บาทต่อหน่วย ขณะที่โรงไฟฟ้ากระบี่ที่ใช้้ำมันปาล์มดิบผสมกับน้ำมันเตาจะมีราคา 6.03 บาทต่อหน่วย จึงคิดเป็นต้นทุนที่โรงไฟฟ้าบางปะกงถูกกว่าโรงไฟฟ้ากระบี่ 2.10 บาทต่อหน่วย คิดเป็นเงิน 1,210 ล้านบาท

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน ระบุว่า สาเหตุในการเลือกโรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เพราะมีจุดเด่นด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพราะโรงไฟฟ้าบางปะกงตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจ อุตสาหกรรม และเขตที่อยู่

อาศัยหนาแน่น ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามาก ดังนั้น การมีแหล่งผลิตที่อยู่ใกล้กับผู้ใช้ไฟฟ้า จะทำให้เกิดความมั่นคงและลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้า ประกอบกับมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าโรงไฟฟ้ากระบี่ เพราะใช้น้ำมันปาล์มดิบผสมก๊าซธรรมชาติ ขณะที่โรงไฟฟ้ากระบี่ใช้น้ำมันปาล์มผสมกับน้ำมันเตา ซึ่งต้นทุนน้ำมันเตาแพงกว่า

#### ผู้ว่าฯตรังเบรกมือบสวณยาง

นายสิริชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวถึงกรณีนายศักร์สถิตย์ ศรีประศาสตร์ แกนนำเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยจังหวัดตรัง ซึ่งนัดเคลื่อนไหวมุขมนตรีหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาทางพาราตต้าผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนั้นว่า ได้สั่งให้นายณัฐวุฒิ



ชมคลิปวิดีโอ

**กู้ฟินิกซ์** - นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ และนายทลี ชุนทิติน ที่ปรึกษาและกงสุลใหญ่สถานทูตจีนประจำประเทศไทย นำสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ ไปติดตามความคืบหน้าการกู้เรือฟินิกซ์ในทะเลอันดามัน หลังประสบอุบัติเหตุทำให้นักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตจำนวนมาก ที่ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน

สั่งซ้สข บ้องกันจังหวัดตรัง ประสานกับ พ.ต.อ.นุ กุล ไกรทอง รักษาการ ผบ.ภ.จ.ว.ตรัง พุดคุยกับ แกนนำเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ได้ข้อยุติ ว่าจะไม่มีการชุมนุมหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง แต่จะเป็นการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำข้อ เสนอ ซึ่งจะได้ใช้เวทีนี้ชี้แจงนโยบายรัฐบาลใน การแก้ไขปัญหา ทางจังหวัดรอรายละเอียดจาก ส่วนกลางว่ามติ ครม.ที่ออกมามีรายละเอียด อย่างไรบ้าง

“ที่ทราบเบื้องต้นจะมีการประกันราคา ซึ่งจะ ทำให้ชาวสวนยางพารามีความมั่นใจมากขึ้นว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ผมได้คุยกับ พ.ต.อ.นุ กุล ว่าไม่ต้องมาชุมนุม เพราะการชุมนุมมีเงื่อนไข ทางกฎหมาย เป็นข้อยุ่งยากผู้ชุมนุมก็เดือด ร้อน มาพุดคุยหารือกันดีกว่า โดยผมให้ทำข้อ เสนอมาวามีเรื่องอะไรบ้างที่จะทำราคาพารา ดีขึ้น โดยนัดหารือวันที่ 20 พฤศจิกายน ห้อง ประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง โดยจะประสาน ทางแกนนำกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย จังหวัดตรังอีกครั้ง” นายสิริชัยกล่าว

นายบรรจง จินหมั่น ผู้จัดการสหกรณ์กองทุน สวนยางหนองคล้า ต.เขวี่เศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง กล่าวว่า ขณะนี้ทางสหกรณ์ต้องเก็บยางแผ่นรม ควันไว้ในสหกรณ์ 40,000 กก.เป็นเงินประมาณ 1.7 ล้านบาท ไม่กล้านำออกไปขาย ขณะนี้ สหกรณ์ทุกแห่งขาดทุนทุกวัน วันละประมาณ 5,000-20,000 บาท แนวโน้มจะขาดทุนต่อ เนื่องไปเรื่อยๆ

### คนกรีดยางสงขลาจ้ช่วยวัน100บ.

ที่ จ.สงขลา รายงานข่าวแจ้งว่า ตัวแทน เครือข่ายลูกคนกรีดยางใน จ.สงขลา เตรียม เดินทางไปศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อทวง คำตอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ถึงแนวทางการช่วยเหลือ หลังยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรง ธรรมจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อขอให้ช่วยเหลือลูกจ้างกรีดยาง ในช่วงหน้าฝนเป็นเวลา 3 เดือน ที่ต้องหยุด กรีดยางเนื่องจากฝนตก โดยขอให้ช่วยเหลือวัน ละ 100 บาทต่อราย ผ่านองค์การบริหารส่วน ตำบล (อบต.)

นายสุรศักดิ์ มณี ตัวแทนเครือข่ายลูกคน กรีดยางจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ราคาพารา ที่ตกต่ำต่อเนื่องสร้างความเดือดร้อนให้ ชาวสวนยางทั้งระบบ โดยแนวทางที่กระทรวง เกษตรฯช่วยเหลือด้วยงบประมาณ 2 หมื่นล้าน

บาท โดยให้เงินช่วยเหลือชาวสวนยางไร่ละ 1,500 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ พร้อมกำหนด ราคาขั้นต่ำในการรับซื้อยางของภาคเอกชน และจะลดปริมาณน้ำยางดิบออกสู่ตลาดลง ให้ได้ปีละ 1.5 ล้านตันนั้นเห็นด้วย แต่ควร จะเพิ่มความช่วยเหลือคนกรีดยาง หรือลูกจ้าง กรีดยาง ที่ไม่มีสวนยางเป็นของตัวเอง คน กลุ่มนี้ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ดั้งนั้น ควรช่วยเหลืออย่างทั่วถึง จะรอฟัง คำตอบในเร็วๆ นี้

### สวนยางพะเยาขอประกันราคา

นางรัตนภรณ์ ค้ายัน ชาวสวนยาง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา กล่าวว่า ขณะนี้ราคา ยางก้อนถ้วยตกต่ำอยู่ที่ กก.ละ 13 บาท ยางเคป กก.ละ 15-17 บาท แนวโน้มจะลงอีก กก. ละ 1-2 บาท เมื่อรายได้ลดลง เกษตรกรต้องแบก รับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งค่าแก๊สฟุ้งต้ม ค่าน้ำ มัน ค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียนบุตรหลาน เพราะ รายได้เฉลี่ยของชาวสวนยางทุ่งกล้วยหายไป วันละ 4-8 ล้านบาท

“จึงร้องขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจาก รัฐบาลหามาตรการประกันราคาพารา โดยเฉพาะยางก้อนถ้วยหรือขี้ยาง ประกันราคา ที่ กก.ละ 32 บาท ยางเคปขอประกันราคา ที่ กก.ละ 35 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ เกษตรกร” นางรัตนภรณ์กล่าว

### แนะใช้ม.44สั่งทุกหมู่บ้านลาดยาง

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือ ข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.) เปิดเผยถึงกรณีนี้ กยท.นำยางไปทำ ถนน ว่า ถ้า กยท.จะนำยางไปทำถนน ถือเป็น เรื่องที่ดี ส่วนจะใช้เงิน 20,000 ล้านบาท ไป ชดเชยเกษตรกร ชดเชยราคาพารา ส่วนตัว เห็นว่าควรนำเงินเหล่านี้เข้าไปซื้อน้ำยางสดกับ เกษตรกร และน้ำยางที่ผ่านขั้นตอนการผลิตแล้ว มาลาดบนถนนในหมู่บ้านที่ไปรับซื้อ หมู่บ้านละ 1 กิโลเมตร ซึ่งทั้งประเทศมีกว่า 84,000 หมู่บ้าน ซึ่งถนน 1 กิโลเมตร จะใช้น้ำยางทั้งหมด 3 ตัน หากมีการลาดยางถนนในหมู่บ้านทั้งประเทศ จะ ต้องใช้น้ำยางสดประมาณ 240,000 ตัน หรือคิด เป็นปริมาณยาง 20-30% ของยางทั้งประเทศ หากทางรัฐบาลลองเปลี่ยนมาใช้วิธีนี้ อาจจะช่วย ทำให้ปริมาณยางลดลง รวมถึงส่งผลให้ราคา ยางดีขึ้นอีกด้วย

“ผมคิดว่าควรให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งบังคับใช้ ม.44 ใน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือ เกษตรกรที่ยากจน โดยสั่งให้ทุกหมู่บ้านต้องนำ ยางพาราดีเนชันมาลาดถนน หากทำวิธีนี้จะ ทำให้ยางหายไป 2 แสนกว่าตัน ซึ่งจะทำให้ ราคาพาราดีดีดตัวสูงขึ้นทันที แถมใช้เงินไม่ถึง 2 หมื่นล้านบาท ก็สามารถแก้ไขปัญหาพารา คายตกต่ำได้แล้ว มาตรการที่จะนำไปแจก ตั้งเยาะ ซึ่งถ้าหากมีการปฏิบัติจริงยังส่งผล ให้ตลาดที่รับซื้อยางล่วงหน้าขาดทุนแน่นอน” นายอุทัยกล่าว

นายอุทัยกล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์ ราคาพาราในขณะนี้ ยังเป็นไปตามที่รัฐบาล กำหนด คือ ประมาณ 30 กว่าต่อกิโลกรัม ถ้ายัง ยืนยันใช้มาตรการเดิมของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาพารา คาย จะเท่ากับ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มที่กว้านซื้อยาง ล่วงหน้าทางอ้อม ส่วนเรื่องการแจกเงิน ถ้ายัง ยืนยันที่จะทำสักวันหนึ่งเงินก่อนนี้ก็ต้องหมด เพราะแก้ไขไม่ตรงจุด และเกษตรกรบางรายก็ ไม่ได้ต้องการได้เงินชดเชย แต่อยากได้การแก้ไข ปัญหาแบบระยะยาวมากกว่า ดังนั้น จึงอยาก แนะนำว่าเราควรเปลี่ยนวิธีในการแก้ไขปัญหา ได้แล้ว เพราะมาตรการเดิมทำมาหลายปีแล้วก็ ยังไม่เห็นสำเร็จสักที

### วีระศักดิ์-กงสุลจีนดู'ฟินิกซ์'

วันเดียวกัน นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา พร้อมนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายศักดิ์ พิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายหลี ชุน หลิน ที่ปรึกษาและกงสุลใหญ่สถานทูตจีนประจำ ประเทศไทย นายหลี ชุน ฟู รองกงสุลใหญ่ จีนประจำสงขลา และผู้อำนวยการสำนักงาน กงสุลจีนประจำภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางศิริ วิวาเส้า ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนต่างประเทศ กว่า 60 คน ลงเรือวาลูเทพของตำรวจน้ำ ออก จากท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ไปติดตามความคืบหน้า การกู้เรือฟินิกซ์ในทะเลอันดามัน ซึ่งเรือสามารถ ลอยลำบนผิวน้ำแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระศักดิ์และคณะ ร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตทั้ง 47 ราย จากเหตุเรือฟินิกซ์ล่มเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา จากนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญการกู้เรือฟินิกซ์ ใช้เรือลากจูงความยาว 34 เมตร ลากเรือ

ฟินิกซ์จากจุดที่ยกเรือขึ้นไปสู่อู่ต้นชัย ต.ระฆา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

## คุมเข้มเรือฟินิกซ์-หาหลักฐาน

นายวีระศักดิ์กล่าวว่า รัฐบาลไทยและ รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการสืบสวนเพื่อหา สาเหตุจากเหตุการณ์เรือล่มครั้งนี้ ขณะนี้ผู้ชก เรือฟินิกซ์ได้แล้ว ซึ่งเป็นวัตถุพยานหลักฐาน สำคัญในการสืบสวนคดี โดยรัฐบาลจะอายัด เรือ และวางระบบรักษาความปลอดภัยอย่าง สูงสุดไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้ วัตถุพยานโดยเด็ดขาด จะกันพื้นที่ ติดกล้อง วงจรปิด มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน กับพนักงานสอบสวนมีอำนาจเด็ดขาดร่วมกัน ที่จะอนุญาตให้หรือไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าไป เก็บหลักฐาน เพื่อประกอบสำนวนคดี แม้การ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำความสะอาดเรือ จะต้อง ได้รับความอนุญาตจากราตำรวจพิสูจน์หลักฐานและ พนักงานสอบสวนเท่านั้น

“ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการอย่าง เต็มที่เพื่อหาผู้รับผิดชอบ และผู้ที่มีเกี่ยวข้อง กับเหตุการณ์ครั้งนี้ สำหรับข้อมูลการสืบสวน คดีจะเป็นอำนาจของรัฐบาลไทยและรัฐบาล จีน ทุกความคืบหน้าของการดำเนินการและ ทุกข้อมูล ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้นจะไม่นำไป เผยแพร่สู่สาธารณะชนก่อนโดยเด็ดขาด เมื่อ ได้รับข้อมูลใดๆ จะต้องรายงานตรงมายังผม และรายงานให้รัฐบาลจีนได้รับทราบข้อมูล เป็นลำดับแรก เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารมีความ ถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาล จีนในกระบวนการทำงานของไทย” นายวีระ ศักดิ์กล่าว

## เงินพอใจไทยทุ่มเทหาเหตุเรือล่ม

ด้านนายหลี่ ชุนหลิน ที่ปรึกษาและกงสุล ใหญ่สถานทูตจีนประจำประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาลจีนมีความพึงพอใจในการดำเนินการ ของรัฐบาลไทยที่มีความจริงจังและทุ่มเทใน การสืบสวนหาสาเหตุของการเกิดเรือล่ม เชื่อ มั่นว่าเมื่อการคลี่คลายคดีสิ้นสุดและทราบ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จะทำให้เกิด ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว

“ขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญ ในการออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพิ่มมาตรการยกระดับการดูแลความ ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน เป็นการ ส่งเสริมสร้างบรรยากาศภาพลักษณ์ที่ดีด้าน การท่องเที่ยว และเป็นเสริมสร้างความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีน” นาย หลี่กล่าว

(อ่านต่อหน้า 9)

## ต่อจากหน้า 8

## เรือ'ฟินิกซ์'

### 'แอตต้า' เชื้อก๊วฟินิกซ์ดึงเงินมั่นใจไทย

นายวิจิต ประกอบโกศล นายกสมภาคไทย ธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวว่า การกู้ซาก เรือฟินิกซ์ ที่ จ.ภูเก็ต น่าจะมีส่วนช่วยดึงดูดการท่องเที่ยวของจีนกลับมา เสริมจากรัฐบาลประกาศฟรี วิซ่า 21 ประเทศ ส่งผลการตอบรับจากทัวร์จีน มากขึ้น ตอนนี้นักท่องเที่ยวจีน รวมถึงประเทศ ฟรีวิซ่าบุกถึงที่พัก ตัวเครื่องบิน รวมถึงจองทัวร์ มาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น ในส่วนของตัวเลข นักท่องเที่ยวจีนทั้งปีนี้น่าจะมีกว่า 10.5 ล้านคน แดลดลงประมาณ 1 ล้านคนจากต้นปีที่ผ่านมา ประเมินไว้ 11.5-12 ล้านคน หากเทียบปีก่อนนัก ท่องเที่ยวจีนยังเพิ่มขึ้น ที่ปีก่อนมีประมาณ 9.8 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 7 แสนคน

“ผลของมาตรการในการกระตุ้นท่องเที่ยว จีน ได้รับการตอบรับที่ดี โดยเฉพาะมาตรการฟรี วิซ่า แต่ออกช้าไปหน่อย ถ้าออกเร็วกว่านี้ตัวเลข นักท่องเที่ยวจีน อาจไม่ลดลงมาก เนื่องจากการ ท่องเที่ยวต้องวางแผนล่วงหน้าประมาณ 3-6 เดือน โดยคาดว่าไตรมาสแรกปี 2562 จำนวน นักท่องเที่ยวจีนจะสามารถกลับมาเท่าเดิม จาก ที่เคยคาดว่าจะลดลง 7 แสนคน” นายวิจิตกล่าว

นายวิจิตกล่าวว่า แอตต้าขอประเมินตัวเลข ของนักท่องเที่ยวจีนอีกครั้งในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายนนี้ โดยขอยอดบู๊ตักกันว่าผลจากการ กู้ซากเรือฟินิกซ์ และผลจากการมาตรการของรัฐ ในการกระตุ้นท่องเที่ยวจีนจะมีผลต่อนักท่องเที่ยว จีนตัดสินใจกลับมาเที่ยวไทยในปีหน้าเท่าไร

“ก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวจีนหายไป ผู้ประกอบการ มีการลดราคาเพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้กลับมา แต่ได้ยังไม่มาก โดยช่วงนี้ผลมาตรการจากรัฐ กระตุ้นท่องเที่ยวของรัฐบาลและผู้ประกอบการ ไทยทำให้ยอดบู๊ตักเริ่มกลับมา ทำให้ล่าสุดการ ลดราคา หรือต่อรองราคาทัวร์ไม่ค่อยมีแล้ว” นายวิจิตกล่าว

### 'ทีทีเอเอ' หนุนฟรีวิซ่าสร้างประโยชน์กว่า

นายศุภฤกษ์ คุรวงูร นายกสมภาคไทย บริกรการท่องเที่ยว (ทีทีเอเอ) กล่าวว่า การกู้เรือ ฟินิกซ์ เป็นเพียงแค่การตอบคำถามถึงสาเหตุ

เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตของภาครัฐเท่านั้น ไม่ได้ เป็นเหตุผลหลักที่จะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว จีนเดินทางมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นได้ ส่วนเหตุผล หลักสำคัญที่แท้จริงเป็นเรื่องของมาตรการด้าน ความปลอดภัยในภาคการท่องเที่ยวของไทย มากกว่า เนื่องจากสาเหตุหลักที่นักท่องเที่ยว จีนหายไปในช่วงหลังก็มาจาก เหตุการณ์ความ ไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวจีน โดน เฉพาะอุบัติเหตุและการใช้กำลัง รวมถึงความ ไม่สะดวกในด้านต่างๆ ซึ่งหากสามารถเรียกคืน

ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากคนจีนได้ ก็ จะสามารถช่วยฟื้นนักท่องเที่ยวจีนได้

นายศุภฤกษ์กล่าวว่า มาตรการฟรีวิซ่า 21 ประเทศ ถือเป็นมาตรการที่มีประโยชน์ เนื่องจาก สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ในการเดินทางเข้าไทยได้ แต่สิ่งสำคัญคือ การสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในภาคการท่อง เที่ยวของไทย เพราะในขณะนี้ภาพลักษณ์การ ท่องเที่ยวของไทยถึงจะดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าเดิม ในสายตาของนักท่องเที่ยว ดังนั้นถึงแม้ว่าใน ขณะนี้นักท่องเที่ยวจีนจะเริ่มดีขึ้นบ้างแล้ว แต่ ก็ยังไม่ดีเท่าเดิม ทำให้ภาครัฐต้องทำงานให้ หนักขึ้น เพื่อบริหารจัดการภาคการท่องเที่ยว ให้ดีมากกว่าเดิม เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวมีการแข่งขันสูงมาก อีกทั้งหลายๆ ประเทศเริ่มมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เพื่อดึงดูดนัก ท่องเที่ยวเข้าประเทศตนเอง

นายศุภฤกษ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตามสำหรับ เหตุการณ์ที่ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา ยื่นเรื่องขอลาออก คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบ ต่อแผนการดำเนินงานในภาคการท่องเที่ยว ถ้าหากว่าสาเหตุที่ลาออก ไม่ได้เป็นเพราะการ มีปัญหาในการทำงานใด แต่ลาออกเพราะเรื่อง ส่วนตัวจริงๆ ส่วนผู้ที่จะมีมารับตำแหน่งปลัดคน ใหม่จะเป็นใครก็ได้ ขอเพียงสามารถทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้เป็นอย่างดีก็พอ

## จับตาดังปลัดท่องเที่ยวคนใหม่

แหล่งข่าวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา เปิดเผยว่า กรณีนายพงษ์พันธุ์ เศรษฐมิตร ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ลาออกไปเป็น บอร์ดในบริษัทแอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น (AWC) ซึ่งเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจเครือ ที.ซี.ซี. กรุ๊ป ของ นายเจริญ ลิ่ววิธมนตรี บริษัทดังกล่าวมีใน โครงการด้านอสังหาริมทรัพย์หลากหลาย ประกอบด้วย โรงแรม เช่น Banyan Tree Hilton IHG Marriott Melia Okura และ Plaza Athenee

ธุรกิจศูนย์การค้า เช่น เอเชียทีค เกตเวย์ และ ธุรกิจอาคารสำนักงาน เช่น Empire Tower ถนนสาทรใต้ 2Athenee Tower ; ถนนวิฑู

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า สำหรับแคนดิเดต ขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงคนใหม่ คงต้องขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของนายวีระศักดิ์ หากเป็นรองปลัดกระทรวงที่จะขึ้นมารับตำแหน่งนี้ได้ น่าจะเป็น นายวีระศักดิ์ วาณิชเจริญ เนื่องจากรองปลัดอีกคนคือ นายสันติ ป่าหวาย กำลังถูกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สอบสวนกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ช่วงที่รับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวังภูเก็ต

### เตรียมมม. ลูกภาษีที่ดิน10ฉบับ

นายพรชัย สุวีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมกฎหมายลูก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกว่า 10 ฉบับ เพื่อประกาศบังคับใช้ภายใน 120 วัน หลังกฎหมายแม่ประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการ โดยกฎหมายลูกสำคัญ เช่น พระราชกฤษฎีกาลดหย่อนภาษีสำหรับสถานศึกษา กิจการสาธารณะ เช่น กีฬา พิพิธภัณฑ์ บ้านมรดก นอกจากนี้ยังออกกฎกระทรวงอีกหลายฉบับ เช่น กฎกระทรวงกำหนดให้ท้องถิ่นสำรวจพื้นที่ เพื่อดูขนาดพื้นที่และรูปแบบการใช้ประโยชน์ของที่ดินแปลงต่างๆ กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของที่ดินใช้ทำเกษตรกรรมว่าจะต้องเป็นพื้นที่ลักษณะใด ปลูกพืชอะไรในพื้นที่ปริมาณเท่าไร

### หวังท้องถิ่นจัดเก็บภาษีหลุดเป้า

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยถึง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคาดว่าจะบังคับใช้ปี 2563 ว่า เห็นด้วยที่จะมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพราะเป็นการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่น และเมื่อประชาชนต้องจ่ายภาษีจากทรัพย์สินที่ถือครอง จะทำให้มีการตรวจสอบการใช้เงินของท้องถิ่นมากขึ้น คาดว่าจะช่วยลดการทุจริตได้ แต่ยังมีความกังวลรายละเอียดของกฎหมายที่ออกมาซึ่งเชื่อว่าในอนาคตอาจต้องมีการปรับแก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะกรณีการยกเว้นภาษีสำหรับที่อยู่อาศัยที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท จะ

ทำให้การเก็บภาษีในแต่ละท้องถิ่นเก็บได้น้อยลง เพราะส่วนใหญ่ที่อยู่อาศัยมูลค่าต่ำกว่า 50 ล้านบาทอยู่แล้ว เมื่อไม่สามารถเก็บภาษีมาใช้พัฒนาท้องถิ่นจะต้องขอจากส่วนกลาง ซึ่งจะทำให้ต้องจัดสรรเม็ดเงินภาษีส่วนกลางลงไปเหมือนเดิม

นายนิพนธ์กล่าวว่า อีกประเด็นหนึ่ง อัตราการจัดเก็บภาษีที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันระหว่างภาษีเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และพื้นที่รกร้างว่างเปล่า จะทำให้คนที่ถือครองที่ดินอยู่จำนวนมาก คนที่หวังซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร มีช่องทางที่จะหลบเลี่ยงการเสียภาษีสูงได้อยู่ เช่น การนำไปทำเกษตร แทนการพัฒนาโครงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษีพาณิชยกรรม ทั้งนี้ ภาครัฐไม่ได้ระบุถึงกระบวนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินว่าจะทำอย่างไร

“รัฐบาลและกระทรวงการคลังควรเร่งรัดให้ประชาชนทุกคนเข้าใจหน้าที่การเสียภาษี

แทนที่จะกลัวคนต่อต้าน มองว่าคนที่มียุทธศาสตร์ ทุกคนควรจะต้องเสียภาษี ซึ่งจะมากจะน้อยก็ตามมูลค่าทรัพย์สินที่ถือครอง เพราะต่างมีการใช้ประโยชน์จากระบบสาธารณูปโภคของรัฐ ทั้งน้ำประปา ไฟฟ้า เหมือนกัน ขณะที่การหวังว่าจะมีการนำที่ดินออกมาขายเพื่อใช้ประโยชน์มากขึ้นนั้น อาจจะมีคนนำออกมาขายน้อย เพราะคนที่ถือครองที่ดินมีช่องทางที่จะเสียภาษีน้อยได้อยู่ขึ้นอยู่ กับภาครัฐว่าจะต้องตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากที่ดินจริง” นายนิพนธ์กล่าว

### อสังหาฯ แข่งเดือดผุดโครงการใหม่

นายภัทรชัย ทวีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิจัย บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หลังจากที่กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชัดเจน คาดว่าจะเห็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองที่ดินอยู่จำนวนมากทยอยนำที่ดินในพอร์ตออกพัฒนาโครงการในช่วงที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการนำที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์ออกมาใช้ประโยชน์ คาดว่าจะเห็นการพัฒนาโครงการเอง หรือการร่วมทุน (เจวี) กับผู้ประกอบการรายอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น รวมทั้งอาจจะมีการขายที่ดินออกมา อาทิ กลุ่มบริษัทซีซี ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งมีที่ดินแถวชะอำ กว่าหมื่นไร่ คาดว่าจะเริ่มนำที่ดินมาพัฒนาโครงการเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ มีบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเจ้าของที่ดินติดต่อบริษัทเข้ามาเพื่อให้เป็นนายหน้าขายที่ดิน รวมทั้งการหาพันธมิตรเพื่อ

มาร่วมลงทุน

“ช่วงที่ผ่านมาราคาที่ดินอยู่ในช่วงขาขึ้นล่าสุดทะลุไปถึง 3.1 ล้านบาทต่อตารางวา ที่ย่านชิดลม แต่หากมีการนำที่ดินออกมาขายในตลาดมากขึ้น เพื่อลดภาวะภาษี เชื่อว่าที่ดินในย่านใจกลางเมืองจะยังได้รับความนิยมจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อนำไปพัฒนาโครงการ แต่ราคาซื้อขายอาจจะต่อรองได้และสอดคล้องกับราคาตลาดมากขึ้น ราคาที่ดินจะลดความร้อนแรงลง ซึ่งจะทำให้ราคาที่ดินไม่ได้ปรับขึ้นเร็วอย่างที่ผ่านมามีราคาที่ดินในกรุงเทพฯ ปรับขึ้น 30% ต่อปี โดยเพิ่มขึ้นสูงสุดในทำเลที่กำลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า” นายภัทรชัยกล่าว

### ลุ้นบีโอไอคลอเคลือบสิทธิประโยชน์เพิ่ม

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันที่ 19 พฤศจิกายน บีโอไอได้เสนอมาตรการเร่งรัดการลงทุนตามนโยบายปีแห่งการลงทุนปี 2562 ด้วยการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติแก่โครงการที่ยื่นคำขอภายในปี 2562 และเป็นการลงทุนที่เข้าตามหลักเกณฑ์ อาทิ ประเภทกิจการ ขนาดการลงทุน และดำเนินการตามระยะเวลา คาดว่า มาตรการนี้จะช่วยเร่งรัดให้นักลงทุนตัดสินใจและลงทุนโดยเร็ว

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ จะเสนอมาตรการกระตุ้นให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตลาดทุนของประเทศไทย ส่วนมาตรการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวจะมีบางส่วนออกมาก่อน เพราะต้องหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และนอกจากนี้ ที่ประชุมจะรับทราบตัวเลขค่าของส่งเสริมการลงทุนช่วง 10 เดือนแรกปี 2561 เพื่อติดตามความคืบหน้าจากเป้าหมายค่าขอทั้งปี 720,000 ล้านบาท และเป็นฐานในการประเมินตัวเลขเป้าหมายค่าของลงทุนปี 2562 ที่กำหนดให้เป็นปีทองแห่งการลงทุน

### ร้องคลังลดภาษีน้ำมันเครื่องบิน

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สายการบินต้นทุนต่ำ และสายการบินประเภทอื่นๆ ที่ให้บริการเส้นทางบินในไทย รวม 6 สายการบิน ประกอบด้วย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทย



แอร์เอเชีย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สายการบินไทยสมายล์ และสายการบินไทยเวียดเจ็ต ได้เข้าพบหารือ กพท.เพื่อขอให้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือลดภาระต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเติมเครื่องบิน สำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต เนื่องจากขณะนี้ราคาน้ำมันเครื่องบินในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สายการบินที่ให้บริการการบินเส้นทางในประเทศ ยังต้องมีภาระในการจ่ายภาษี สรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินภายในประเทศอีกลิตรละ 5 บาท ทำให้สายการบินมีต้นทุนการบินที่สูงขึ้นไปอีก ล่าสุดส่งผลกระทบต่อต้นทุนน้ำมันที่ใช้ในการทำการบินเส้นทางภายในประเทศปรับสูงกว่าต้นทุนน้ำมันเส้นทางบินต่างประเทศแล้ว เฉลี่ยลิตรละ 5 บาท ในขณะที่ตลาดบินในประเทศก็ไม่เอื้อให้สายการบินปรับขึ้นราคาตั๋วโดยสารเส้นทางภายในประเทศ

“ทั้ง 6 สายการบินมายื่นข้อเสนอขอให้กระทรวงคมนาคมช่วยไปเจรจากับกระทรวงการคลังให้พิจารณาปรับลดภาษีสรรพสามิตลงจากปัจจุบันที่เรียกเก็บที่ลิตรละ 5 บาท เพื่อช่วยบรรเทาภาระให้สายการบิน ซึ่ง กพท.ก็รับข้อเสนอไว้ และได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่กลับไปวิเคราะห์รายละเอียดว่าจะปรับลดลงในอัตราเท่าไร จึงจะเหมาะสมคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ จากนั้นจะนำผลสรุปเสนอให้นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม พิจารณาความเหมาะสม และนำไปหารือร่วมกับกระทรวงการคลังต่อไป” นายจุฬากกล่าว

นายจุฬากกล่าวว่า ทั้ง 6 สายการบินได้แสดงความกังวลว่าหากต้นทุนการบินเส้นทางบินในประเทศยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อ การเปิดเส้นทางบินท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมและผลักดัน เพราะการเปิดเส้นทางบินใหม่ในเมืองรองนั้นอาจยังมีผู้โดยสารไม่มาก ไม่เต็มลำ แต่สายการบินมีต้นทุนการทำการบินสูงกว่าเส้นทางบินต่างประเทศอาจเป็นไปได้ยากที่จะเปิดบินเมืองรอง ทั้งนี้ หากรัฐบาลให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาษีสรรพสามิตลง ก็จะช่วยทำให้ต้นทุนการทำการบินภายในประเทศถูกลง อาจทำให้สายการบินสามารถเปิดตลาดเส้นทางบินในเมืองรองและสามารถตอบสนองนโยบายท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาลได้เป็นรูปธรรม

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13722

Col.Inch: 14.80

Ad Value: 13,320

ภาพขาว: รวมมือ

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 39,960

Clip: Black/White



ร่วมมือ : นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกับ นายวัลเดมาร์ คูบายอฟสกี เอกอัครราชทูตโปแลนด์ ซึ่งเดินทางเข้าแลกเปลี่ยนความเห็นและความร่วมมือการเกษตร พร้อมเชิญไทยเข้าร่วมงาน The Second Edition of the European Agricultural Forum ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2562 ที่โปแลนด์

## ชายคาพระพิรุณ



ปัจจุบัน ประเทศไทยผลิตยางพาราได้ปีละ 4.5 ล้านตัน ในจำนวนนี้ใช้ในประเทศ 5 แสนตัน และส่งออก 4 ล้านตัน แต่ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจของหลาย ๆ ประเทศ ทำให้การส่งออกยางพาราทำได้น้อย ขณะที่ปริมาณการใช้ในประเทศก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคายางพาราจึงเหวตอเนื่องมาหลายปี ล่าสุดนายกรัฐมนตรียได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายมาตรการแก้ไขเร่งด่วนภายใน 7 วัน ครอบคลุมทั้งเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การประกันราคาน้ำยางสด การเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ

นายถกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้หารือร่วมกับ 5 บริษัทเอกชนผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บริษัท ไทยสัวยางพารา จำกัด(มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ และบริษัท เซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด โดยที่ประชุมเห็นชอบมาตรการ ดังนี้ 1.โครงการเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกรชาวสวนยาง เบื้องต้นไม่ต่ำกว่าเดิมคือ 15 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง 2.โครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง โดย กยท.กำหนดราคายางขั้นต่ำ 3 ชนิด

ได้แก่ น้ำยางสด ไม่ต่ำกว่า กก.ละ 37 บาท ยางก้อนถ้วยไม่ต่ำกว่า กก.ละ 35 บาท และยางแผ่นรมควันไม่ต่ำกว่า กก.ละ 40 บาท หากขายให้สถาบันเกษตรกรแล้ว ได้ราคาต่ำกว่าที่ประกาศไว้ ให้ใช้เงินจากกองทุนสงเคราะห์สวนยางช่วยเหลือรายบุคคล กก.ละ 2-3 บาท และ 3.ทบทวนข้อกำหนดการขายการจัดซื้อจัดจ้างในการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ เพื่อทำถนน เนื่องจากเมื่อเทียบราคากับกับแอสฟัลต์ติกแล้วยางพารามีราคาสูงกว่า แต่คงทนมากกว่า...แหม...ลุงตุ้มคิดเข้าไปนิด แถมมาคิดได้ช่วงใกล้เลือกตั้ง ชะด้วยชาวบ้านต้องทนทุกข์ขายยาง 3 โล ร้อยมานาน จนบางคนโค่นยางทิ้งไปแล้วก็มี แต่ถึงจะชักหักคอกว่าไม่ทำอะไรเลย หวังว่า มาตรการที่จะทำต่อไปนี้จะกระตุ้นให้ราคายางพารากระเตื้องขึ้นมาในระดับที่เกษตรกรอยู่ได้ มีกำไรนะครับ...

ช่วงนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พิดจัด สั่งการให้กองสารวัตรและกักกัน สนธิกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจในพื้นที่ออกตรวจจับร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ผิดกฎหมายรวมถึงโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีสถานประกอบการขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ไม่มีทะเบียน และเสื่อมคุณภาพอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งหากเจ้าของสัตว์นำอาหารสัตว์ ยาสัตว์ไปใช้กับสัตว์ของตนเอง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ถึงตาย เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาและสารตกค้างได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์จะต้องได้รับ

ใบอนุญาต และขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ที่มีทะเบียน และมีคุณภาพด้วย โดยมีสัตวแพทย์หรือเภสัชกรอยู่ประจำร้านด้วย อธิบดีกรมปศุสัตว์ ฝากบอกว่า หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์โปรดแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสผ่านแอปพลิเคชัน (Application) "DLD 4.0" ที่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS ผ่าน App Store และระบบ Android ผ่าน Google play เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบการกระทำผิดและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที

การปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงการจดบันทึกบัญชีเป็นประจำ จะทำให้รู้รายรับ รายจ่าย และเงินออม ซึ่งเป็นการสร้างวินัยทางการเงินกับตัวเอง และครอบครัวรวมถึงขยายเครือข่ายไปยังผู้ปกครองและชุมชน ให้สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นที่สุด จึงมอบหมายให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร เปิดโครงการอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2562" ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีเยาวชนกว่า 100 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้... ยอดเยี่ยมครับ เราต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็ก ไม่อ่อนดัดง่าย ไม่แก่ดัดยาก...

**ขุนเกษตรรา**

## กพย.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในสัตว์และสิ่งแวดล้อม

ไทยโพสต์ • กพย.เผยหน่วยวิจัยการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ ดูแค่ผลล้มไม่พอ ต้องสำรวจการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ทั้งดินและน้ำอีกด้วย เพื่อให้ทราบข้อมูลการตกค้างของยาปฏิชีวนะ เชื้อดื้อยา และการตกค้างของสารพันธุกรรมดื้อยาอีกด้วย เผยจีนเคยมีประสพการณ์ พบเชื้อดื้อยาในหมู่มากสายพันธุ์ครั้งแรกของโลก จากกรณีพบสวนส้มในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางมีการนำยาปฏิชีวนะอะม็อกซิซิลลินฉีดเข้าต้นส้มเพื่อรักษาโรคครีนิงในต้นส้ม โดยกลุ่มติดตามปัญหาชายแดน และศูนย์วิชาการเพื่อระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) มีความกังวลว่าผู้บริโภคผลส้มจะได้รับยาทั้งสองและเกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อม จนก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาเกิดขึ้น และล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ดำเนินการตรวจสอบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายยาปฏิชีวนะที่จัดเป็นยาอันตรายที่ต้องควบคุมให้กับเกษตรกร

พศ.ภญ.ดร.นิตดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กล่าวว่า เรื่องนี้ประเทศไทยมีนโยบายที่ดีว่าจะต้องการควบคุม ป้องกันการดื้อยาด้านจุลชีพทั้งในคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมเป็นสุขภาพหนึ่งเดียว(One Health) ทางฝั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีความเข้มงวดขึ้น อย่างน้อยประกาศเรื่องการห้ามใช้ยาปฏิชีวนะในการเร่งการเจริญเติบโตที่จากเดิมมีการใช้กันมาก แต่ประเด็นคือเมื่อพูดถึงเกษตรกรไม่ใช่แค่ปศุสัตว์อย่างเดียว ยังมีประมงและพืชด้วย ฟังประมงมีการหารือกันว่าจริงๆ มีข้อห้ามในการใช้ยาปฏิชีวนะอยู่แล้ว แต่ความเป็นจริงยังไม่ชัดเจนว่าจะต้องวางระบบการเฝ้าระวังการใช้

อย่างเข้มงวดมากขึ้น หนึ่งในโลกที่จะใช้ได้ผล คือ การให้ประชาชนเข้ามาร่วมเป็นกลไกในการเฝ้าระวังด้วย เพื่อสะท้อนกลับมาว่าผลกระทบต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร

พศ.ภญ.ดร.นิตดา กล่าวว่า สำหรับข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะในพืชนั้นมีหน่วยวิจัยอีกจำนวนมากหนึ่งที่เราไปสำรวจไม่เฉพาะแค่ผลส้ม แต่รวมถึงผลกระทบในน้ำและดินของพื้นที่โดยรอบสวนด้วย เพราะฉะนั้นจึงเร่งกระตุ้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ต้องมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังในเรื่องนี้ ซึ่งก็มีการตื่นตัวและเริ่มวางแผนที่จะมีการสำรวจ โดยการสำรวจจะทำให้ทราบข้อมูลการตกค้างของยาปฏิชีวนะ การตกค้างของเชื้อดื้อยา การตกค้างของสารพันธุกรรมดื้อยา ซึ่งมีงานวิจัยจำนวนมากในประเทศจีนพบว่าการนำเลี้ยงในฟาร์มหมู นำไปสู่สารพันธุกรรม

ดื้อยาที่รุนแรง และเป็นชนิดข้ามสายพันธุ์ได้เป็นครั้งแรกของโลก จึงมีการทุ่มให้ความสำคัญกับการป้องกันในสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก

“เรื่องการเฝ้าระวังยาปฏิชีวนะในภาคเกษตรนั้น มีการถกเถียงกันเยอะมากกว่าถ้าไม่ใช้เลยจะดีที่สุดในภาคเกษตรก็บอกว่ามันยากและจะเสียหาย สิ่งที่อยู่รอบรูปแล้ว คือ จะลดการใช้ให้มากที่สุด และบางแห่งจะเริ่มนำไปสู่การไม่ใช้ ขณะที่สหรัฐอเมริกาอย่างอ่อนแรงเรื่องนี้เยอะ มีเพียงแคลิฟอร์เนียที่จะเข้มในเรื่องนี้ โดยประกาศว่าจะไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์ แต่ก็ยังเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น อีกทั้งเท่าที่ทราบภาคเกษตร เช่น แอปเปิ้ลในสหรัฐก็มีการใช้ยาปฏิชีวนะค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นในประเทศไทยมีมาตรการตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนนำเข้ามาขายในประเทศหรือไม่ เหมือนกับที่สหภาพยุโรปมีการตรวจสอบ

สินค้าส่งออกจากไทยว่าจะต้องไม่เจอสิ่งต้องห้ามตามข้อกำหนด นี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องดำเนินการ รวมทั้งการคุ้มครองพืชผักที่ปลูกในประเทศเองก็จะต้องเพิ่มการตรวจการตกค้างยาปฏิชีวนะด้วย ไม่เฉพาะเพียงแค่การตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือสารพิษอื่นๆ ที่ทำอยู่แล้วเท่านั้น และต้องเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงด้วย"

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ปัญหาการใช้ยา

ปฏิชีวนะที่ไม่สมเหตุผลส่งผลในภาคเกษตร ปศุสัตว์ หรือประมงนั้น กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับทราบปัญหาและเข้าใจผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอาจจะส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งทราบว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการพยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้และหาวิธีการ แนวทางที่จะแนะนำให้เกษตรกร เพื่อควบคุมการกระจายยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของภาคประ

มงที่กรมประมงระบุ โดยหลักการแล้วจะไม่ได้มีการแนะนำให้ผู้เลี้ยงใช้ แต่แอมมีการลักลอบใช้ ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง จึงจะมีการเข้าไปหาข้อมูลและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ภายใต้แผนปฏิบัติการเรื่องการจัดการเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพในภาคเกษตร

นพ.สุรโชคกล่าวอีกว่า การแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศไทยมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาด้านจุลชีพแห่งชาติ มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งมี

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ รวมถึงกระทรวงเกษตรฯ ด้วย โดยมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ที่ 4 เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องการป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาด้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในยุทธศาสตร์นี้

## กษ.บูรณาการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชตามนโยบายBioBank

# ตั้งศูนย์ฯพันธุกรรมพืชแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืช เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก NordGen มาให้ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ

กทม. : นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทเพื่อเสนอของบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ (National Plant Genetic Resources Center) ครั้งที่ 4/2561 (วาระพิเศษ) ณ โรงแรมรามามาการ์เด้นส์ ว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานศึกษาต่างๆ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืช เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงเกษตรฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเพื่อเสนอของบประมาณ โครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ (National Plant Genetic Resources Center (NPGRC)) แบ่งเป็นคณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ 1.คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ และ 2.คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทเพื่อเสนอของบประมาณ โครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรโดยสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ดำเนินการโครงการภายใต้ความร่วมมือ ไทย-สวีเดน และประสานงานด้านการอนุรักษ์กับ The Nordic Genetic Resource Center; NordGen ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 5 ประเทศ ได้แก่ สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ โอลันด์

และเดนมาร์ก รวมถึงธนาคารเชื้อพันธุพืช สवालบาร์ด (Svalbard Global Seed Vault, SGSV) ราชอาณาจักรนอร์เวย์ด้วย

นายลักษณ์ กล่าวว่ สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช ซึ่งจะเดิมนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องของ BioBank ที่ประกอบไปด้วย พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ และสำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ (National Plant Genetic Resources Center) เป็นการรวมหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชให้เป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารและพื้นฐานสำหรับการพัฒนางานด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนเทคโนโลยีชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ ตามเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“ประโยชน์ของความร่วมมือในครั้งนี้ ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศไทย และ NordGen ซึ่งนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ในการจัดการ อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุกรรมพืช เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานของธนาคารเชื้อพันธุพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างโอกาสในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในหน่วยงานของ NordGen และการศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศสวีเดน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุพืชของประเทศไทยเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลต่อไป”

ด้าน นายอนันต์ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ ทั้งนี้ ได้เชิญคณะผู้เชี่ยวชาญจาก NordGen 3 ท่าน ได้แก่ Ms. Lise Lykke Steffensen ผู้บริหารจาก NordGen

ประเทศสวีเดน Mr.smund Asdal ผู้ประสานงานของ Svalbard Global Seed Vault ประเทศนอร์เวย์ และ Ms.Jette Nydam Hansen ผู้เชี่ยวชาญจาก NordGen ประเทศสวีเดน บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติของไทย รวมทั้งการประชุมระดมสมองถึงแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงาน NordGen และ Svalbard Global Seed Vault ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่อนำมาปรับเป็นข้อเสนอในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย และผู้แทนจากองค์การอาหารการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติของกระทรวงเกษตรฯ ร่วมรับฟังการบรรยายด้วย

## กพย.ແລັກຄອບໃຊ້ยาปฏิชีวนะในสัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พศ.กญ.นียดา เกียรติยังอังคัส ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบส่วนลัมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางมีการฉีดยาปฏิชีวนะอะม็อกซิซิลลินเข้าต้นลัมเพื่อรักษาโรคกรีนนิ่ง ต่อมากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในพื้นที่ที่มีส่วนลัมตรวจสอบเรื่องนี้ เนื่องจากยานี้จัดเป็นยาอันตรายต้องขายในร้านขายยาที่มีเภสัชกร และผู้ผลิตต้องขายให้กับร้านขายยาเท่านั้น และเกรงจะก่อปัญหาเชื้อดื้อยาว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรต้องมีความเข้มงวดเรื่องการห้ามใช้ยาปฏิชีวนะในการเร่งการเจริญเติบโตทั้งในปลุคสัตว์ ประมง และพืช

“ขณะนี้การใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมในภาคประมง เท่าที่มีคนแจ้งเข้ามาจากหลายที่ไม่ใช่แค่จุดเดียว จะใช้โดยการโปรยยาปฏิชีวนะลงไปใบบ่อเลี้ยง หรือแม้แต่ในแม่น้ำที่มีการกั้นไว้เป็นกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ เพราะการเลี้ยงมีหลายลักษณะทั้งเป็นบ่อใหญ่ และกระชังในแม่น้ำก็มีการใช้ยาเชื่อว่าเป็นการติดเชื้อโรคหรือปัญหาต่างๆ และไม่ใช่แค่ปลา การเลี้ยงกุ้งก็อาจจะมิดด้วย เรื่องนี้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะสูง และส่งผลกระทบต่อมาสู่คนด้วย” พศ.กญ.นียดากล่าว และว่า สำหรับข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะในพื้นที่นั้น ต้องเร่งกระตุ้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เฝ้าระวัง ซึ่งล่าสุดมีงานวิจัยจำนวนมากในประเทศจีน พบว่าการเลี้ยงในฟาร์มหมูนำไปสู่สารพันธุกรรมดื้อยาที่รุนแรงและเป็นชนิดข้ามสายพันธุ์ได้เป็นครั้งแรกของโลก จึงมีการทรมให้ความสำคัญกับการป้องกันในสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก

ผู้จัดการ กพย.กล่าวว่า ขณะนี้ยุโรปประกาศจะลดการใช้ยาปฏิชีวนะให้มากที่สุด และบางแห่งกำลังจะไม่ใช้ ขณะที่สหรัฐอเมริกาถึงพอนเรื่องนี้อยู่มาก เว้นรัฐแคลิฟอร์เนียเข้มเรื่องนี้ ประกาศว่า จะไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะในปลุคสัตว์ แต่มีการใช้ในส่วนแอมเปิลของสหรัฐค่อนข้างมาก ประเทศไทยมีมาตรการตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนนำเข้ามขายหรือไม่ นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า การแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศไทย มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายการต่อต้านจุลชีพแห่งชาติ มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ที่ 4 เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระทรวงเกษตรฯ เรื่องการป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง



เกษตรทฤษฎีใหม่...ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “สู่ฝันของพ่อ...สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่” ซึ่งกรมชลประทาน จัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน เครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม ณ วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้





# 'กฤษฎา' สายเปย์

## แจกเงินแก้ราคายางร่วง



การแก้ไขปัญหาราคายางพารา เป็นนโยบายเดี่ยวที่นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จตั้งแต่วันแรก (23 พ.ย.2560) ที่เข้ามารับตำแหน่ง เป้าหมาย

ต้องดันราคายางให้ได้กิโลกรัมละ 60 บาท

หลากหลายมาตรการที่นำมาใช้ เริ่มจากร่วมมือกับอินโดนีเซีย มาเลเซีย ลดการส่งออก 3 แสนตัน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.2560 โดยไทยมีสัดส่วนที่ต้องลด 2.3 แสนตัน ซึ่งผลพบว่านอกจากราคายางไม่ปรับขึ้นตามเป้าแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ผลิตรายอื่น เช่น เวียดนามส่งออกเพิ่มขึ้น 400% ผู้ส่งออกของไทยหลายรายล้มเหลวเพราะมาตรการนี้ทำให้เสียตลาดไปไม่น้อย

มาตรการลดการส่งออกนั้นดำเนินควบคู่ไปกับ 6 มาตรการเดิมที่มีอยู่แล้ว คือ

- 1.ให้สินเชื่อผู้ประกอบการยาง วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ซ้ำอย่างได้ประมาณ 3.5 แสนตัน ซึ่งรัฐจะชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3% ต่อปี ซึ่งไม่มีผู้ประกอบการสนใจ
- 2.ส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานรัฐ เป้าหมาย 2 แสนตัน ผลสรุปมีเพียงกรมชลประทานนำไปใช้จริงเพียง 1,000 ตันเท่านั้น
- 3.ลดกรีดยางหน่วยงานรัฐ 1 แสนไร่ 3 เดือน โดยจ่ายเงินชดเชย

ไร่ละ 1,500 บาท วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท

4.สนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา วงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.49% ต่อปี

5.ชดเชยดอกเบี้ย 3% เพื่อสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท

6.ชดเชยดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิต/ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 29 ราย และได้รับอนุมัติสินเชื่อเข้าร่วมโครงการ 16 ราย วงเงิน 8,887 ล้านบาท ปริมาณการใช้ยางเพิ่มขึ้น 3.55 หมื่นตันต่อปี

รวมทั้งนายกฤษฎายังเชิญเอกอัครราชทูตและผู้นำเข้ายางทั่วโลกมาลงพื้นที่แหล่งผลิตยางของไทย ซึ่งมีผู้สนใจสั่งซื้อกว่า 5 หมื่นตัน

แต่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไม่สานต่อข้อตกลงความพยายามดันราคายางให้ปรับตัวสูงขึ้นของนายกฤษฎายังมีต่อด้วยการใช้งบไทยนิยมยั่งยืน และงบกลางประชารัฐ เพื่อผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้ยางในประเทศ แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

ล่าสุด ราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่องเหลือ 3 กิโลกรัม 100 บาท มีอบชาวสวนยางเริ่มรวมตัวที่ จ.สุราษฎร์ธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งกลางที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 พ.ย. ให้กระทรวงเกษตรฯ ออกมาตรการให้แล้วเสร็จใน 7 วัน ซึ่งในวันที่ 20 พ.ย.นี้ จะเสนอให้พิจารณา

นโยบายแรกคือจ่ายเงินชดเชยชาวสวนยางและแรงงานกรีต ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. 1.4 ล้านคน เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ มากกว่ารายละ 1,500 บาท คาดจะใช้เงินมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท สนับสนุนผู้ส่งออกเปิดจุดรับซื้อทั่วประเทศ พร้อมชดเชยเกษตรกรนี้ราคาไม่ถึงเป้าหมาย คาดใช้งบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ผลิตรมอคนที่นอนแจกฟรีใช้งบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท และดันหน่วยงานรัฐใช้ยางทั้งหมดนี้จะทำให้ราคายางพุ่งขึ้นตามเป้าหรือไม่

**ต้องจับตาดู**



# สู่ฝันของพ่อ...สานต่อ'เกษตรทฤษฎีใหม่' ยึด'ศาสตร์พระราชา'พัฒนาเศรษฐกิจชาติ

**หนึ่ง**ในหลักยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งไปที่ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยยึดการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินในหลวงรัชกาลที่ 9

ลึกไปกว่านั้นคือยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ : ประเทศไทยจะเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคทั้งด้านผลิต บริโภค การค้า และบริการ : เกษตรอินทรีย์ของไทยต้องมีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

“หากแต่เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นที่พึ่งของคนได้ทุกระดับ หรือแม้แต่คนที่ยังไม่ตกงาน แต่เบื่อดีชีวิตเมือง เบื่อดีแห่งการแข่งขัน หลักเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นที่พึ่งได้เช่นกัน หวังว่าสิ่งที่ทรงทำเอาไว้จะไม่สูญหายไปงานที่พระองค์ทรงทำไว้จะเป็นที่พึ่งของคนในยุคดิสรัปชัน (disruption)”

วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในเวที “สู่ฝันของพ่อ...สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่” ณ วัดมิ่งคล



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6171

Col.Inch: 119.10 Ad Value: 262,020

หน้า: 1 (ล่างขวา), 6

PRValue (x3): 786,060

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: คู่ฝันของพ่อ...สานต่อ'เกษตรทฤษฎีใหม่' ยึด'ศาสตร์พระราชา'พัฒนาเศรษฐกิจชาติ

ชัยพัฒนา สระบุรี ว่าสังคมกำลังเข้าสู่ยุคดิสรุปชั้น ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านอย่างรวดเร็ว และรุนแรง สิ่งที่มีอยู่บางอย่างในสังคมสูญหายไป เกิดสิ่งใหม่เข้ามาแทน เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ถูกแทนที่ด้วยสื่อดิจิทัล เทคโนโลยีถูกใช้ทำงานแทนแรงงานคน เกิดปัญหาตกงานเป็นจำนวนมากทั่วโลก ซึ่งเมืองไทยก็เช่นเดียวกัน

ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่างมาตั้งแต่เมื่อปี 2536 และมีเกษตรกรไทยจำนวนมากได้ทำตามตัวอย่างของพระองค์ไปใช้และประสบความสำเร็จ สามารถปลดหนี้สิน ครอบครัวยุติความทุกข์บนพื้นฐานของความพอเพียง กระทั่งวงเกษตรฯ จึงมีเป้าหมายขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมทั้งประเทศปีละ

70,000 ราย ใน 882 อำเภอ เฉลี่ยเกษตรกรอำเภอละ 80 ราย เพื่อเป็นต้นแบบของการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นหนึ่งโครงการสำคัญของแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย

ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวในฐานะที่กรมชลประทานได้ทำภารกิจใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้น้อมนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือที่ตอนนั้นรู้จักกันในชื่อเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือโคก หนอง นา โมเดล ใช้ตลอดมาทั้งพื้นที่ในและนอกเขตชลประทาน ซึ่งวิธีการหนึ่งของหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ คือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเอง การสร้างแหล่งเก็บน้ำในพื้นที่ตนเอง ประชาชนพึ่งพาตนเองได้เรื่องน้ำ

เปลี่ยนการทำเกษตรแบบเดิมมาเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยธรรมชาติ เน้นอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และที่สำคัญที่สุดคือพึ่งพาตนเอง เหล่านี้ล้วนเป็นหนทางเพิ่มรายได้ ลดหนี้สินให้เกษตรกร ซึ่งผลบวกในระยะยาวที่จะตามมาจะมีมากมาย ชีตความสามารถในการพัฒนาพึ่งพาและจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ฐานทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแลอย่างยั่งยืน ลดอัตราการว่างงาน แรงงานคืนถิ่น เกิดการกระจายรายได้ เศรษฐกิจพัฒนา และเป้าหมายสูงสุดคือคนไทยสังคมไทยอยู่ดีมีสุข



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6171

Col.Inch: 119.10 Ad Value: 262,020

หน้า: 1 (ล่างขวา), 6

PRValue (x3): 786,060

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ผู้ฝันของพ่อ...สานต่อ'เกษตรทฤษฎีใหม่' ยึด'ศาสตร์พระราชา'พัฒนาเศรษฐกิจชาติ

“กรมชลประทานยังคงเดินหน้าเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 20 ล้านไร่ภายใน 20 ปี เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ 33.5 ล้านลูกบาศก์เมตร และเกษตรกรจะมีความยั่งยืนในอาชีพจน 2.42 ล้านครัวเรือน การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในครั้งนี้จะทำให้ผลที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายแน่นอน” อธิบดีกรมชลประทานกล่าว

ณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระแก้ว เจ้าหน้าที่กรมชลประทานผู้นำเอาเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ เล่าว่า เกษตรกรบริเวณลุ่มน้ำคลองกุดตะดะวใหญ่ตอนล่าง อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานในการนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้และเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น โจทย์คือเราเป็นข้าราชการ มีความรู้ด้านวิศวกรรม

จะนำความรู้กลับมาปรับใช้สังคมได้อย่างไร เมื่อลงพื้นที่จนชาวบ้านเริ่มเข้าใจหลักการ เข้าใจเรื่อง การชลประทาน ก็เริ่มเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม เข้าใจปัญหาและแก้ไขปัญหาเอง เช่น เมื่อพื้นที่ของต้นไม้ได้อยู่ใกล้คลอง หรือฝาย หรือแหล่งน้ำใดๆ หากรอทางราชการมาทำระบบชลประทานให้ ก็ใช้เวลานาน หรือบางครั้งแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

ณัฐวุฒิ จึงคิดแก้ไขปัญหาเองด้วยการขุดบ่อ/คลองใส่ไก่เพื่อตัดก้นฝายไว้ใช้ในพื้นที่ตน หรือปรับพฤติกรรมจากปลูกพืชชนิดเดียว รอคารเก็บเกี่ยวแค่ครั้งเดียว เปลี่ยนมาทำกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายมากขึ้นในที่ดินผืนเดียวกัน ทำให้มีรายได้เข้ามาจากหลายทางตลอดทั้งปี หรือออกแบบระบบชลประทานเอง ทำให้ได้การบริหารจัดการน้ำที่

ตรงใจ แก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้น้ำได้ตรงจุด เป็นต้น หรือหลายครั้งที่ชาวบ้านพบว่าปัญหาเกิดจากตัวเขาเองที่ไปตัดไม้ บุกรุกที่ทำกิน ทำให้ดินลงคลอง

ทางน้ำตื้นเขิน ก็จะกลับมาแก้ไขเรื่องพวกนี้ โดยที่ไม่ได้ร้องเรียนมากรมชลประทาน

“การนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ได้ผลที่เป็นรูปธรรมเห็นชัดคือ เปลี่ยนชาวบ้านจากที่ไม่เคยช่วยเหลือตัวเองเลย คอยแต่พึ่งพาราชการปรับเปลี่ยนวิถีคิด ช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง เราที่เป็นเจ้าหน้าที่ทำงานสบายขึ้น มีความสุขมากขึ้น เหนื่อยน้อยลง ส่วนชาวบ้านเกิดความรัก

ความสามัคคีของคนในชุมชนเวลาที่ช่วยกันเอามือ เอแรง ภาษาอีสาน แปลว่าช่วยกันทำงานหันกลับมาเห็นตัวตนกันมากขึ้น จากแต่เดิมต่างคนต่างทำมาหากินเพื่อหาเงินมาผ่อนสิ่งของ ยิ่งไปกว่านี้คือการมีความรู้ด้านการชลประทานที่จะทำให้ประชาชนมีความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา”

บุญล้อม เต่าแก้ว เกษตรกรอายุ 68 ปี จากจ.สระบุรี มีที่ดิน 20 ไร่ ทำนาข้าวทั้งหมดมาตั้งแต่สมัยปู่ย่า โดยเมื่อปี 2536 เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเห็นแปลงเกษตรที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทำ แบ่งเป็นที่นา ที่ไร่ บ่อน้ำ และที่อยู่อาศัย ตอนนั้นสิ่งที่นึกได้เป็นอย่างแรกและอย่างเดียวคือน้ำ แต่ในขณะนั้นไม่สามารถทำแบบเดียวกับพระองค์ท่านได้ เพราะไม่มีเงินจ้างคนขุดบ่อน้ำ และตัวเองยังเป็นหนี้สินอยู่หลายแสนบาท แต่ก็ไม่ท้อ ต่อๆ ไปไปที่ละนิด เพราะรู้สึกว่ามีวิธีนี้แหละจะเป็นทางรอด

“ตอนนั้นแปลงของเรามีบ่อน้ำเล็กกว่าของที่



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6171

หน้า: 1 (ล่างขวา), 6

Col.Inch: 119.10 Ad Value: 262,020

PRValue (x3): 786,060

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ผู้ฝันของพ่อ...สานต่อ'เกษตรทฤษฎีใหม่' ยึด'ศาสตร์พระราชา'พัฒนาเศรษฐกิจชาติ

พระองค์ท่านทำเป็นตัวอย่างไว้มาก แต่ไม่เป็นที่  
เพราะเราสามารถผลิตอาหารได้ทุกอย่าง และได้  
ส่วนราชการเข้ามาช่วยเหลือเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ  
ให้ไปลงทุนปลูกพืชสวน ทำโรงเพาะเห็ด ชุดบ่อปลา  
เริ่มต้นปีแรกมีแต่คนว่าไม่ได้ผล ทำเกษตรแบบนี้  
ไม่มีทางรวย และไม่มีเงินพอใช้หนี้ แต่เรายึด 3 คำ  
ในใจมาตลอด คือมุ่งมัน ขยัน อดทน ช่วง 2-3 ปี  
แรกเรามีกิน มีใช้ มีอยู่ พอปี 2539-2540 เริ่ม  
เห็นชัด ต้นไม้เริ่มใหญ่ พอปีที่ 4 ปีที่ 5 เริ่มใช้หนี้

ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรี 3 คน จากที่เมื่อก่อน  
เราริ้อทุกอย่าง กลับมาเป็นได้ขายทุกอย่าง  
ทุกวัน มีเงินเข้าทุกวัน" บุญล้อมเล่าชีวิตในการเดิน  
ตามศาสตร์พระราชาอย่างภูมิใจ พร้อมยืนยันว่า  
“มีน้ำไม่มีหนี้ มีที่ไม่ต้องกลัวจน” เป็นประโยคที่  
บุญล้อมพูดบ่อยที่สุดตลอดการเสวนา

● สุรัตน์ อัดตะ ●

[www.komchadluek.net](http://www.komchadluek.net)

# 'สปก.'จัดระเบียบการใช้ที่ดิน 'วัด-สำนักสงฆ์'ไม่เกิน100ไร่

กรุงเทพธุรกิจ • “เกษตร”จัดระเบียบใช้ที่ดิน ส.ป.ก.คุมวัด-สำนักสงฆ์ขอใช้ที่ดินได้ไม่เกิน 100 ไร่ ยึดแนวพระโอรสสมเด็จพระสังฆราช ไม่กันรั้ว เปิดให้ชุมชน-รัฐร่วมดูแล ซัดกรอบอุทยานขอใช้ที่ดินได้ไม่เกิน 1 พันไร่

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ที่มีนาย วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ว่า คปก.ได้หารือแนวทางและขั้นตอนการพิจารณาการใช้ที่ดินของวัดหรือสำนักสงฆ์ในเขตส.ป.ก. ที่ขณะนี้จะมีจำนวนมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ กรณีเนื้อที่เกินกว่า 15 ไร่มากกว่าอำนาจของเลขา.ส.ป.ก.จะสามารถอนุมัติได้

ทั้งนี้ ส.ป.ก.ได้เข้าพบหารือพระพรหมมุนี เลขาธิการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อจัดทำแนวทางและขั้นตอนการพิจารณาการใช้ที่ดินของวัดหรือสำนักสงฆ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีเนื้อที่เกินกว่า 15 ไร่ตามพระโอวาทของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอให้คำแนะนำการรับทูลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช และนำเรียนมหาเถรสมาคม และพิจารณากำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับวัดหรือสำนักสงฆ์ด้วย

สำหรับแนวทางและขั้นตอนการพิจารณาการใช้ที่ดินวัดหรือสำนักสงฆ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงให้คำแนะนำเรื่องการขอใช้ที่ส.ป.ก.ออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1.ขอใช้ที่ดินส.ป.ก.เป็นพุทธาวาส อาวาส ที่พระ กุฎี เป็นต้น ที่ดินไม่ควรเกิน 100 ไร่ และ 2.ขอใช้ที่ส.ป.ก.เป็นพุทธอุทยาน คือ เขตที่สงฆ์ ต้องพัฒนา ต้องรักษา อาทิ สวนป่าของวัด พื้นที่นี้จะต้องเป็นที่ไม่ต้องทำรั้วรอบขอบชิด ให้เป็นที่ที่ ชาวบ้าน วัด และราชการ

ต้องร่วมกันดูแลรักษา

ทั้งนี้ ส.ป.ก.มีการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Conference) กับผู้บริหาร ส.ป.ก.ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 72 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานในหลายๆ เรื่อง เช่น ให้ทุกจังหวัดดำเนินการ

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

สปก.

ให้บริการประชาชนเพิ่มเติมจากศูนย์บริการที่อยู่ในสำนักงาน ให้มีการตั้งศูนย์บริการประชาชนแบบ Mobile unit เข้าไปให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลอีกทางหนึ่งโดยอาจจะให้บริการสัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแบบเข้าถึงตัวประชาชน

“Mobile unit ต้องเร่งดำเนินการในเดือนธ.ค.นี้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ส.ป.ก.เข้าถึงประชาชนที่ผ่านมากพบว่าเกษตรกรเจ้าของที่ส.ป.ก.ส่วนใหญ่เป็นคนยากจน จะเข้ามายังศูนย์บริการประชาชน สปก.ค่อนข้างลำบากและสิ้นเปลืองเงินทอง ดังนั้นจากนี้ต่อไป ส.ป.ก.จะเข้าไปหาเกษตรกรให้เข้าถึงเกษตรกร เกษตรกรเข้าถึง ส.ป.ก.โดยทั่วประเทศมีเกษตรกรที่ถือครองที่ส.ป.ก.จำนวน 2.8 ล้านครัวเรือน บนพื้นที่เกือบ 40 ล้านไร่ทั่วประเทศ”

นายวิณะโรจน์ กล่าวต่อว่า ต้องเร่งรัดการทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาดิน

การพัฒนาอาชีพและรายได้ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานใน กระทรวงเกษตรฯเช่นกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน มกอช. กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมปศุสัตว์ฯลฯ และ ติดตามผลการดำเนินงาน นอกเหนือจากการวัดผลเชิงปริมาณแล้ว โดยเน้นการติดตามผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม กรณีที่เกษตรกรเข้ามาใช้บริการจาก ส.ป.ก. และยังใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงงาน สามารถตอบโต้การใช้งบประมาณของประเทศได้อย่างคุ้มค่าด้วย